



ประกาศแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง

เลขที่ คค ๐๖๐๑๑ (พ.๑)/ ๐๔ /๒๕๖๓

เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ชำรุด

ด้วยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายเครื่องจักรกล
งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนด ดังนี้-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
และต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคา เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คเป็นเงิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่พันบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติ
บุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียน รับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึง วันที่ขายทอดตลาด
และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้
เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการ
เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดง และลงนามรับหลักประกันคืนในสมุด
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อแล้วแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของ
ครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉย ไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการ
ขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ์ริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลง
ซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาทีประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ
นับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของ กรมทางหลวงถ้า
เกินกำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิ์ที่จะริบหลักประกัน
และเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่หากได้เงินไม่คุ้มราคา และค่าขาย
ทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสดหรือ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ ที่ใช้เช็คนั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของนั้น ออกจากบริเวณที่เก็บของ
กรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์
ที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวง ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่า
ราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียก
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวงจะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวม ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวง จะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรงจะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียน เท่านั้น ให้ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็กไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้สนใจให้ติดต่อขอคุณสมบัติสิ่งของที่จะขายได้ ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ในวัน และเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดู และชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลผู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป (เวลาลงทะเบียน ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) 

(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

รายละเอียดบัญชีเครื่องจักรกลงานเงินทุนฯ ที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
ตามประกาศที่ คค ๐๖๐๑๑ พ.๑/ ๐๔ /๒๕๖๓
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หมายเลขกรม	ราคาซื้อหรือได้มา (บาท)	หมายเหตุ
๑	AIR MAN - PDS๗๐	๑๐-๖๒๖๔-๙๑-๕	๒๐๕,๔๔๙.๐๐	
รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ			๒๐๕,๔๔๙.๐๐	

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลซื้อราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ได้ที่งานพัสดุและสัญญาและ
วางหลักประกันการประมูลซื้อราคาเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค เป็นเงิน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)
แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ไม่ได้ลงทะเบียน
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาด

(ลงชื่อ)
(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑